
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 6/2562 

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 
ผู้มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารย์ศิริราช  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน    รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                            รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี  ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ รองเลขาธิการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  7. อาจารย์ ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า  วิทยาลัยนานาชาติ        
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  9. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 10. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 11. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์   
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 14. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์   โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 15. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 17. อาจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 20. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
 21. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ  คณะศิลปศาสตร์   
 22. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 23. รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์ รามาธิบดี 
 24. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า  ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
 25. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด  ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์   
 26. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า  ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 27. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์   ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
 28. อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์   ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา 
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม  ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 30. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์   ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 31. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 3. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 4. Dr.Aung Win Tun   บัณฑิตวิทยาลัย 
 5. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม   คณะกายภาพบ าบัด 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 7. อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
 8. อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาดี  ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 11. รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข  ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี  ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน    
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   
 
ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.05 น. 

  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 544 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
  เลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 544 ประชุมเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ  
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 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   

  เลขาธิการแจ้งว่า สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 9/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 
2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องหลักเกณฑ์การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหาหรือด าเนินคดีอาญา คดีแพ่งและคดีปกครอง พ.ศ. 2562 
  2) ก าหนดการจัดงาน Mahidol R-I-SE NOW 
  3) พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับ
หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการต่อเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ. .... 
  4) บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจ าปี 2561 

  5) การปรับแก้ค าอธิบายของพฤติกรรมที่แสดงถึงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมี 4 เรื่อง ดังนี้ 

 1) การปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มข้ึน 3% ซึ่งได้ด าเนินการแลว้ 
 2) โครงการ High-Performance High-Payment อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

  3) การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) มีงบประมาณ 5,000 บาท/ปี ให้พนักงาน
เลือกใช้สวัสดิการได้ตามความต้องการ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าสมาชิกหรือค่าใช้บริการสถานที่
ออกก าลังกาย และค่าเครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น 

 4) การปรับเงินสมทบเข้ากองทนุส ารองเลี้ยงชีพเพิ่มข้ึน 5% 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 
 1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

  ประธานแจ้งว่า ที่ประชุม ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 26 พฤษภาคม 
2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานเป็นผู้
เข้าประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

  - ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจ าปี 2562 รอบแรก มหาวิทยาลัยมหิดลมี
ผู้ผ่านการพิจารณา 1 ท่าน ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์   

  - ปอมท. ก าหนดจัดประชุมวิชาการ ประจ าปี 2562 ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2562  

  - ก าหนดประชุม ปอมท. คร้ังต่อไป วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.4 แสดงความยินดี 
    เลขาธิการแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย สมาชิกสภาคณาจารย์  จากคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 544 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

  ที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี 
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 1.5 ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชกิสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน 
    เลขาธิการแจ้งว่า ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทน
ส่วนงานของวิทยาลัยการจัดการ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีงานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 16 
มีนาคม 2562 ท าให้ต าแหน่งสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานของวิทยาลัยการจัดการว่างลง ตามข้อ 15(7) แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกตั้งซ่อมเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการเลือกตั้งซ่อมฯ คือ อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา 
    ที่ประชุม รับทราบ และแสดงการต้อนรับ 
 
 1.6 บริการคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)  

  เลขาธิการแจ้งว่า หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีบริการสารสนเทศสถาบันของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) ซึ่งรวบรวมจัดเก็บผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะ สถาบัน ทั้งที่
ตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในรูปสื่อติจิตอล บุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้ประโยชนแ์ละสืบค้นข้อมูลไดท้ี่
เว็บไซต์ http://repository.li.mahidol.ac.th  
    ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.7 การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน (วาระเพิ่มเติม)  
   เลขาธิการแจ้งว่า ด้วย อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย์ สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน
ของวิทยาลัยศาสนศึกษา ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ กิจการนักศึกษาและ
บริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ท าให้ต าแหน่งสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานของวิทยาลัยศาสน
ศึกษาว่างลง ตามข้อ 15(7) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการเลือกตั้งซ่อม  
   ที่ประชุม รับทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 5/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
2562 
   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที  5/2562 ประชุมเมื่อ                    
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา 
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบอาเซียน 
   เลขาธิการแจ้งว่า ตามข้อมูลการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย 28 แห่งที่เป็นสมาชิก         
ปอมท. นั้น ส่วนใหญ่มีความต้องการปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคการศึกษากลับไปเป็นแบบเดิมของไทย คือ เปิด-ปิดภาค
การศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน และภาคการศึกษาที่  2 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม มีเพียง                               
3 มหาวิทยาลัยที่ยืนยันการเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบประเทศอ่ืน ๆ หรืออาเซียน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจะเปิด-ปิดภาค
การศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม และภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม  

http://repository.li.mahidol.ac.th/
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    ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะอ้างอิงการเปิด -ปิดภาคการศึกษาตามจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดวันเปิด-ปิดภาค
การศึกษา จึงต้องรอผลการพิจารณาอีกครั้ง 
   เลขาธิการตั้งข้อสังเกตว่า จากข้อมูลที่มาจาก ปอมท. ดังกล่าว ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคการศึกษากลับไปเป็นแบบเดิมของไทย สามารถแบ่งออกเป็นอีก 2 กลุ่ม ดังนี้  
   1) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่จะเริ่มก าหนดใช้วันเปิด-ปิดภาคการศึกษาเป็นแบบเดิมของไทยนับตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้  
   2) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่จะทยอยปรับเปลี่ยนวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 2 - 3 ปี
การศึกษา 
   ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  
   รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า มีการประชุม แต่ยังไม่มีความคืบหน้า
เพิ่มเติม 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ     
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลาประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
  อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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  4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์
และบุคลากร แจ้งว่า มีการประชุมกรรมการฝ่ายส่งเสริมฯ ในวันนี้ เวลา 12.30 น. สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

  1) ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจ าปี 2562 รอบแรก มหาวิทยาลัยมหิดล
มีผู้ผ่านการพิจารณา 1 ท่าน ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์  
   2) การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2562 เร่ิมด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
     - ฝ่ายเลขานุการท าหนังสือถึงส่วนงานเพื่อขอให้พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2562 โดยขอให้เสนอชื่อภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จากนั้นจะมีการประชมุ
รอบแรก และน าเสนอผลการคัดเลือกรอบแรกในที่ประชุมสภาคณาจารย์ต่อไป 
     - ก าหนดวันสัมภาษณ์ และส่งแบบสอบถามไปที่ส่วนงาน ช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือน
กันยายน 2562 โดยให้แล้วเสร็จปลายเดือนกันยายน 2562 เพื่อน าเสนอผลการคัดเลือกในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ 
คร้ังที่ 10/2562 ในเดือนตุลาคม 2562 
      - มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานฯ ดังนี้ 
      1) การเพิ่มรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานฯ  
     2) การส่งข้อมูลประวัติและผลงานใส่แผ่นซีดี แทนการส่งข้อมูลแบบเอกสาร (hard 
copy) เพื่อลดการใช้กระดาษ 
     เลขาธิการเสนอเพิ่มเติมว่า อาจใช้วิธีการส่งข้อมูลแบบ Share Drive เพื่อความสะดวก และ
สอดรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
   ที่ประชุม รับทราบ  
 
  4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
   เลขาธิการแจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 ได้เผยแพร่แล้ว ขอขอบคุณ 
อาจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ ที่ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
  4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
  ประธานแจ้งว่า มีเรื่องอาจารย์ในส่วนงานที่ถูกปลดออกเนื่องจากการคัดลอกผลงานทางวิชาการที่
ควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเยียวยาอาจารย์ท่านดังกล่าว โดยอาจารย์ท่านดังกล่าวชี้แจงว่า ไม่ได้เป็นผู้คัดลอกผลงานทาง
วิชาการ แต่เป็นผู้ถูกคัดลอกผลงานทางวิชาการ และมีหลักฐานใหม่ซึ่งยังไม่น ามาเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียน 
สมาชิกหลายท่านให้ความเห็นว่า ควรขอให้อาจารย์ท่านดังกล่าวส่งหลักฐานใหม่ ก่อนเสนอเรื่องเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย  
มิเช่นนั้น การพิจารณาในเร่ืองดังกล่าวจะพิจารณาจากหลักฐานเดิม ซึ่งผลการตัดสินจะเป็นไปตามเดิม  
   อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช แจ้งว่า ควรเปิดโอกาสให้อาจารย์ท่านดังกล่าวได้ชี้แจง และควรส่ง
เรื่องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากการละเมิดต าราและงานวิจัย อยู่ในอ านาจพิจารณา
พิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ โดยตรง  
  เลขาธิการแจ้งว่า มีอีเมล์ร้องเรียนจากบุคคลภายนอก 2 เรื่อง ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  ที่ประชุม รับทราบ  
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  4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.9 คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
  อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช แจ้งว่า ส านักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลควรส่งเสริมการเขียนต ารา 
และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ต ารา งานวิจัย และเครื่องมือแพทย์  เพื่อได้รับค่าลิขสิทธิ์ และมีข้อมูลผลงานของ
อาจารย์แต่ละท่าน อีกทั้งควรจัดตั้งศูนย์หนังสือเพื่อให้ทันมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีต าราแพทย์เป็น
จ านวนมาก โดยมากกว่า 60% ของต าราแพทย์ที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนังสือของมหาวิทยาลัยมหิดล การ
วางขายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอ่ืนนั้นมีค่าใช้จ่าย หากจัดตั้งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดลจะลดความเสียหายในส่วนนี้ได้  
  เลขาธิการแจ้งว่า อาจขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลน าเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ  

  4.10 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและ
พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แจ้งว่า มีการประชุม แต่ไม่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกสอบถามถึง
เร่ืองการก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุมว่าด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม แจ้งว่า จะ
สอบถามในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและแจ้งผลต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 สรุปผลจากการจัดสัมมนาสภาคณาจารย์ (retreat) ประจ าปี 2562 

   เลขาธิการแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์ได้จัดสัมมนาสภาคณาจารย์ (retreat) เรื่อง “การเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลในยุค Disruptive Change” ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 ณ รายารีสอร์ท อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าว มีการประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 2 กลุ่ม นั้น อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ ได้สรุป
การประชุมกลุ่มที่ 1 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี ได้สรุปการประชุม 
กลุ่มที่ 2 การศึกษาระดับต่ ากว่าบัณฑิตศึกษา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
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   ที่ประชุมมีการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษา และระดับต่ ากว่า
บัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 
  - หลักสูตรเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากไม่สอดคล้องกับบริบท
ในปัจจุบัน และไม่ตอบโจทย์ความต้องการของนายจ้าง และผู้เรียน  
   - วิทยาลัยราชสุดาเปิดรายวิชาให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาร่วมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ 
และน าไปปรับใช้กับสมาชิกในครอบครัวที่มีความพิการ ส าหรับรายวิชาในระดับปริญญาโท จะไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก จะก าหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ าในระดับปริญญาโท โดยพัฒนาหลักสูตรแบบออนไลน์ เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยราชสุดามีความซับซ้อน ผู้สอนต้องมีความพยายามในการสอน และตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง
กันของนักศึกษา เช่น นักศึกษาหูหนวกต้องใช้ล่ามภาษามือ นักศึกษาตาบอดต้องใช้ไฟล์แบบพเิศษ เนื่องจากนักศึกษาอ่านไฟล์ 
PDF ไม่ได้ นักศึกษาที่นั่งรถเข็นที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวจะต้องจัดห้องพักให้นักศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับจากการนั่ง
นาน ๆ 
   - บัณฑิตวิทยาลัยควรตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติก่อนรับเข้าศึกษา และมี
มาตรการแก้ไขปัญหาอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานักศึกษาต่างชาติไม่สามารถจบการศึกษาได้ เนื่องจาก สกอ. ไม่
รับรองวุฒิการศึกษา 

  - ควรจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง การเรียนแบบ None-degree เพื่อชี้ให้เห็นว่า การจัดการเรียน 
การสอนแบบนี้ สามารถน ารายได้เข้าสู่ส่วนงานได้จริง มีกรณีศึกษา คือ วิทยาลัยราชสุดา และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษา โดยอาจขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีข้อมูล
การจัดหลักสูตรแบบ Non-degree และข้อมูลด้านการเงิน  
  - ควรจัดศึกษาดูงานที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทางด้านวิจัย  
  - มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ควรเพิ่มการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่ม
ผลงานการวิจัย 
   - การก าหนดเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย จะเริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 60 เป็นรุ่นแรก ซึ่ง
นักศึกษารหัส 60 ทุกคน ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย มิเช่นนั้น จะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ ส าหรับ
มาตรการรองรับ กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน คือ นักศึกษาต้องลงรักษาสภาพนักศึกษา และเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะ  

  - การสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT ของนักศึกษาสามารถสอบได้ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 โดยเปิดสอบ 
ปีละ 4 ครั้ง หรือยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL หรือ IELTS แทนได้  
  รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งว่า ได้สอบถาม ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เก่ียวกับการจัดการศึกษา 2-3 ประเด็น ดังนี้ 
   1) มหาวิทยาลัยก าหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบอาเซียนตามเดิม 
   2) การก าหนดเกรดแบบ O,S,U จะเริ่มใช้ในปีหน้า คาดการณ์ว่า อาจจะมีผลกระทบต่อนักศึกษา
หลายประการ 
    3) การเปิดการเรียนระบบออนไลน์ แบบคอร์สเรียนระยะสั้น และแบบประกาศนียบัตร อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ โดยจัดการเรียนเป็นโมดูลย่อยเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนจบในระยะเวลาอันสั้น  
  เลขาธิการสรุปประเด็นการอภิปรายผลจากการจัดสัมมนาสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2562 ดังนี้ 
  - การจัดเสวนา เร่ือง การจัดการศึกษาแบบ Non-degree   
  - การศึกษาดูงานวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง 
  - การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
  - การก าหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษา 
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  โดยฝ่ายเลขานุการจะประสานงาน เร่ือง การศึกษาดูงานวังจันทร์วัลเลย ์จังหวัดระยอง ส าหรับเรื่อง
อ่ืน ๆ จะจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาและหาข้อสรุป แล้วน าเสนอข้อสรุปดังกล่าวในการประชุมสภาคณาจารย์
ต่อไป โดยมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ 3 ฝ่าย คือ คณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการจัดการศึกษาวิชาในหลักสูตรที่
เปิดการเรียนการสอนส าหรับบุคคลทั่วไป คณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
และคณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการก าหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 คณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการจัดการศึกษาวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนส าหรับ
บุคคลทั่วไป   

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ 
 3. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา 
 4. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี   
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด  
 6. อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์   

 คณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ 
 3. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร  
 4. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ  

 คณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการก าหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ 
 2. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล   
 3. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย  
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า  

   เลขาธิการแจ้งเพิ่มเติมว่า ประเด็นการตรวจสอบประวัติการศึกษาของผู้สมัครต่างชาติ ขอให้  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน เขียนบทความซึ่งเป็นผลจากการจัดสัมมนาลงข่าวสภาคณาจารย์ อาจเพิ่ม
ประเด็นการตรวจสอบประวัติอาชญากรเพื่อตรวจสอบให้ครบถ้วน และสรุปผลหลังการเผยแพร่บทความในการประชุมสภา
คณาจารย์ต่อไป  
   ส าหรับการประเมินผลการจัดสัมมนาสภาคณาจารย์ (Retreat) ประจ าปี 2562 มีผลการประเมิน ดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ       หญิง   7 คน ชาย        3 คน 
2. การเข้าร่วม retreat กับสภาคณาจารย์ มากกว่า 1 ครั้ง    8 คน คร้ังแรก   2 คน 
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การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษาในยุค Disruptive Change” 
ความคิดเห็นต่อวิทยากร 

1. เนื้อหาตรงประเด็น       มากที่สุด   6 คน      มาก   3 คน      ปานกลาง   1 คน 
2. การถ่ายทอดชัดเจนและเข้าใจง่าย       มากที่สุด   6 คน      มาก   4 คน 
3. การตอบค าถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น มากที่สุด   5 คน      มาก   3 คน      ปานกลาง   2 คน 
4. เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้   มากที่สุด   6 คน      มาก   4 คน 

ความพึงพอใจในภาพรวม 
1. เนื้อหาสาระที่ได้จากการสัมมนา   มากที่สุด   6 คน      มาก   2 คน      ปานกลาง   2 คน 
2. ความเหมาะสมของวิทยากร    มากที่สุด   6 คน      มาก   3 คน      ปานกลาง   1 คน 
3. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสัมมนา มากที่สุด   4 คน      มาก   3 คน      ปานกลาง   3 คน 
4. ประโยชน์จากการซักถามแลกเปลี่ยนความคิด  มากที่สุด   6 คน      มาก   1 คน      ปานกลาง   3 คน 

ท่านสนใจเข้าร่วม Retreat อีกในคร้ังต่อไป  เข้าร่วม    10 คน 
ความประทบัใจในการเข้าร่วม Retreat คร้ังนี ้

- สถานที่พักสะดวกสบาย 
- ดีมาก 
- วิทยากร สถานที่ กิจกรรมสัมมนา บรรยากาศการสัมมนา เวลาที่ใช้ การบริหารจัดการ ฝ่ายเลขานุการ 
- ทุกอย่าง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
- ต้องการให้กระบวนการจัดการอภิปรายมีความชัดเจน มีค าถามน า มีกระบวนกรที่สามารถน าวงได้ดี เพราะทุกคน

สละเวลามาเพื่อเข้าร่วม ต้องการให้ได้ประโยชน์ และมีแผนเป็นรูปธรรมว่าจะน าข้อมูลไปใช้เพื่อขับเคลื่อนอย่างไร 
- จัดได้ดีแล้ว 
- ไม่มี 
- Internet ที่รีสอร์ตช้ามากและหลุดบ่อย 

   ที่ประชุม รับทราบ 
   
 5.2 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
   เลขาธิการแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยมีหนังสือถึงประธานสภาคณาจารย์ความว่า “ตามที่นายสมศักดิ์ 
โชติรัตนะศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 
11 พฤษภาคม 2562  และได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
โดยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 544 เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2562 รับทราบการลาออก และมีมติให้ต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังกล่าวว่างลงก่อนวาระ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นั้น จึงขอให้ท่านเสนอชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณ การเงิน และการคลัง 
จ านวนไม่เกิน 1 ชื่อ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ” รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ประธานสภาคณาจารย์จึงขอให้ที่ประชุมช่วยกันเสนอชื่อและพิจารณาผู้สมควรถูกเสนอชื่อให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง  

   มติที่ประชุม เสนอ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ เป็นผู้สมควรถูกเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่าง และประธานจะด าเนินการเสนอชื่อฯ ตามมติที่ประชุมต่อไป 
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 5.3 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แทนต าแหน่งที่ว่าง 
   เลขาธิการแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยมีหนังสือถึงประธานสภาคณาจารย์ความวา่ “ตามที่ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 และได้ขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 
2562 ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 544 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รับทราบการลาออก โดยมีมติให้
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลงก่อนวาระ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 วันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 มีมติให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่จะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยแทน
ต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 รายชื่อ” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประธานสภาคณาจารย์จึงขอให้ที่ประชุม
ช่วยกันเสนอชื่อและพิจารณาผู้สมควรถูกเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แทนต าแหน่งที่ว่าง 
   มติที่ประชุม เสนอ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นผู้สมควรถูกเสนอ
ชื่อให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แทนต าแหน่งที่ว่าง  และประธานจะด าเนินการเสนอชื่อฯ ตามมติที่ประชุม
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
  6.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
  ที่ประชุมก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 
- 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 
 
 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 


